

## กศจ.พิษณุโลก

# ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

● นำเสนอเมื่อ 4 มี.ค. 2563

### เปิดสมัครรองผอ.ร.ร. 57 อัตรา

สพป.พิษณุโลกเขต 1-2-3 , สพม.39 รับสมัคร10-16 มี.ค.นี้

นายลือชัย ชูเนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

มีมติอนุมัติให้คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ.2563

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 เขต 2 เขต 3 จำนวน 29 อัตรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก) 28 อัตรา รวมทั้งสิ้น 57

อัตรา โดยผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาตามมาตรฐานตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ดังนี้

(1) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่

ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ (2) ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ 2 ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือ (3)

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ประเภทวิชาการซึ่งเป็นตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับปฏิบัติการ

และรับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการ มีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

ต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ที่ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันอังคารที่ 10 - 16 มี.ค.63 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก โดยแยกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 20 มี.ค.63 โดยเรียงตามหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ทางเว็บไซต์ [www.plkmoe.go.th](http://www.plkmoe.go.th) และfacebook : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จะคัดเลือก ภาค ก. ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ การบริหารงานทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของการปฏิบัติงานในหน้าที่) ในวันเสาร์ที่ 4 เม.ย.63 ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก.

ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ60จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข. และ ภาค ค. ต่อไป

ที่มา [สยามรัฐออนไลน์](http://สยามรัฐออนไลน์) 4 มีนาคม 2563

ดาวนโหลด >>>> [ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก](#)

